

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn : Tiếng Việt lớp 4

Phân môn : Luyện từ và câu

Bài : Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào ?

I, Mục tiêu

Giúp học sinh :

- Xác định câu kể Ai thế nào?
- Xác định được bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào ?
- Trình bày được cấu tạo , ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào ?
- Viết được đoạn văn về một loại trái cây trong đó có chứa một số câu kể Ai thế nào?

II, Đồ dùng dạy học

- Máy chiếu
- Sách giáo khoa

III, Các hoạt động dạy học

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
A ,Ôn bài cũ <ul style="list-style-type: none">- Gv : + Trước khi vào bài mới cô cùng các con ôn lại bài cũ+ Bạn nào cho cô biết tiết trước chúng ta học bài gì ?- Đứng rồi đây các con ạ . Vậy bạn nào lên bảng đặt cho cô câu kể Ai thế nào? Và xác định bộ phận vị ngữ trong câu vừa đặt?- Mời hs lên bảng- Yêu cầu hs nhận xét câu của bạn	<p>Hs : Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào ? ạ .</p> <p>1 Hs lên bảng viết</p>

<p>- Bạn đặt câu đúng rồi đấy .Vậy bạn nào có thể cho cô biết :</p> <p>+ Bộ phận vị ngữ trong câu do từ ngữ nào tạo thành ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cô mời bạn nhận xét câu trả lời của bạn - Gv nhận xét : con làm đúng rồi đấy ! Cả lớp khen bạn nào ? • GV : Qua phần ôn bài cũ , các con đã biết đặt câu kể Ai thế nào? Tìm được vị ngữ và xác định được nó do từ ngữ nào tạo thành . <p>B , Bài mới</p> <p>1, Giới thiệu bài</p> <p>Để biết được chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào do từ ngữ nào tạo thành cô cùng các con tìm hiểu tiết luyện từ và câu ngày hôm nay .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cả lớp mở SGK trang 36,37 và ghi bài vào vở - Gv : ghi bài lên bảng . Mời bạn đọc tên bài • Gv : Đầu tiên cô cùng các con đi vào phần I Nhận xét <p>2, Nhận xét</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một bạn đọc cho cô yêu cầu 1 và 2 - Mời 1 đọc đoạn văn trong SGK. Cả lớp đọc thầm <p>+ Ai có thể nêu cho cô nội dung đoạn văn trên?</p> <p>À đúng rồi đấy các con ạ</p> <p>+ Nội dung : Đoạn văn trên miêu tả quang cảnh của thủ đô Hà Nội trong ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đó là ngày Bác Hồ đọc bản tuyên</p>	<p>Hs nhận xét</p> <p>Hs đọc</p> <p>Hs nêu 1 Hs đọc , lớp đọc thầm</p> <p>Hs nêu nội dung</p> <p>Hs quan sát</p>
--	--

<p>ngôn đọc lập .</p> <ul style="list-style-type: none">- Cả lớp quan sát lên đoạn văn- Bạn nào cho cô biết: <p>+ Đoạn văn trên có mấy câu ?</p> <p>+ Các con hãy tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn trên?</p> <ul style="list-style-type: none">- Gạch chân dưới các câu kể Ai thế nào? . Dùng gạch dọc để tách bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong câu đó ?- Các con hãy tìm nêu những câu kể Ai thế nào? Xác định chủ ngữ của những câu vừa tìm được? <p>+ Dùng 1 gạch ngang để xác định chủ ngữ.</p> <p>Gv gọi hs nhận xét</p> <p>Gv nhận xét : Trong đoạn văn trên có 4 câu kể Ai thế nào? đó là câu 2,3,5,6</p> <ul style="list-style-type: none">- Gv mở rộng : <p>+ Vậy bạn nào cho cô biết câu thứ 4 thuộc kiểu câu gì ?xác định bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong câu đó ?</p> <ul style="list-style-type: none">- Gv nhận xét- Gv : Như vậy các con đã tìm đúng câu kể Ai thế nào?. Để xác định được chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? chúng ta cùng chuyển sang yêu cầu 3 <ul style="list-style-type: none">- Gọi hs đọc yêu cầu 3 <p>+ Để hoàn thành yêu cầu 3 , các con thảo luận nhóm trong 3 phút hoàn thành bảng sau:</p>	<p>6 câu</p> <p>Câu 2,3,5,6</p> <p>Hs nhận xét</p> <p>Hs nêu</p> <p>Kiểu câu Ai làm gì ?</p> <p>Xác định chủ ngữ và vị ngữ</p> <p>Hs đọc</p>
---	--

câu	Chủ ngữ	Chủ ngữ chỉ	Loại từ

Yêu cầu nhóm báo cáo kết quả

- Gọi hs nhận xét
- Chúng ta cùng so sánh với kết quả của cô

+ Bạn nào có thể nêu những câu mà chủ ngữ là danh từ ?

+ Câu nào chủ ngữ là cụm danh từ ?

Gv nhận xét : bạn trả lời rất đúng , cả lớp khen bạn nào

- Bạn nào cho cô biết trong câu kể Ai thế nào? chủ ngữ chỉ gì? Chủ ngữ do loại từ nào tạo thành ?

Gv nhận xét : bạn trả lời đúng rồi đấy “ Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? chỉ những sự vật có đặc điểm , tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ

Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành” . Đây cũng chính là phần ghi nhớ trong SGK

III, Ghi nhớ

Cô mời 1 hs đọc lại cho cô phần ghi nhớ .

1 hs nhắc lại.

+ Bạn nào có thể đặt cho cô một câu thuộc dạng câu kể Ai thế nào?

+ Hãy xác định bộ phận chủ ngữ trong câu đó ? nó được biểu thị nội dung gì ? chúng do từ loại nào tạo

Hs báo cáo

Câu 2

Câu 3.5.6

Hs nêu

Hs đặt

<p>thành ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gọi hs nhận xét - Gv nhận xét : bạn làm bài rất tốt cả lớp khen bạn nào • Vừa rồi các em đã được tìm hiểu bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?. Để khắc sâu kiến thức chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập <p>IV, luyện tập</p> <p>Bài 1 phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gọi hs đọc yêu cầu trên màn chiếu <p>+ Đề bài yêu cầu gì ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bây giờ các con hãy đọc cho cô đoạn văn trên - Bạn nào cho cô biết : <p>+ Đoạn văn trên miêu tả gì?</p> <p>+ Em hiểu lộc vùng có nghĩa là gì ?</p> <p>+ Vậy khi mà do dự ,chưa biết nên quyết định như thế nào là nghĩa của từ gì ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gọi hs đọc lại 2 từ giải nghĩa - Em hãy tìm chủ ngữ của các câu kể Ai thế nào? <p>(gạch chân dưới các câu kể Ai thế nào ? ,Dùng 2 gạch ngang để gạch chân chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gọi hs nêu nối tiếp từng câu và xác định chủ ngữ trong câu + Con làm thế nào để tìm đúng bộ phận chủ ngữ trong câu ? <p>*Vậy bộ phận chủ ngữ trong câu chỉ gì?</p> <p>+ Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào do từ ngữ nào tạo thành ?</p>	<p>Hs đọc</p> <p>Hs nêu</p> <p>Miêu tả chú chuồn chuồn nước .</p> <p>Hs đọc</p> <p>Hs nêu</p> <p>Hs đọc</p> <p>Hs nêu</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none">• Chốt : Qua bài 1 các con đã tìm đúng câu kể Ai thế nào ? và xác định được bộ phận chủ ngữ trong câu . Vậy để vận dụng viết đoạn văn chúng ta cùng chuyển sang bài2 <p>Bài 2 : vở</p> <ul style="list-style-type: none">- Gọi hs đọc bài 2- Đề bài yêu cầu ta làm gì ? <p>Gv Ai trong chúng ta cũng có một loại trái cây yêu thích . giờ các em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu kể về một loại trái cây mà em thích trong đó có dùng một số câu kể Ai thế nào?nhé</p> <p>Gv yêu cầu hs viết vào vở</p> <ul style="list-style-type: none">- Gọi hs đọc đoạn văn của mình- Yêu cầu hs nhận xét- Gv lắng nghe bài của hs và sửa lỗi nếu các em sai- Gv nhận xét <p>C , Củng cố</p> <ul style="list-style-type: none">- Bạn nào cho cô biết hôm nay chúng ta học bài gì?- Yêu cầu hs nhắc lại phần ghi nhớ- Gv nêu lại phần ghi nhớ- Gv nhận xét tiết học, dặn học sinh ôn bài và chuẩn bị bài mới	<p>Hs trả lời</p> <p>Hs nhắc lại</p>
---	--------------------------------------